

สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชุม  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา	มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ	เจ้าของเรื่อง
<p><b>ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘</b> <b>วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘</b></p> <p>- พิจารณา เรื่อง เลขาธิการวุฒิสภา ขอให้พิจารณา เรื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่งมอบใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการและ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ หรือไม่ อย่างไร</p>	<p><b>- มติที่ประชุม</b></p> <p>สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เปิดเผยข้อมูล ใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ช่วยดำเนินงาน ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งถ้าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจาก ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ ตามมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว</p> <p>ประกอบกับหากสำนักงานฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยส่วนรวม</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนัก บริหารงานกลาง ตามหนังสือ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๐/๑๔๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘</p>

ครั้งที่ประชุม/เรื่องที่พิจารณา	มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ	เจ้าของเรื่อง
<p><b>ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘</b> <b>วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘</b></p> <p>๑. พิจารณาเรื่อง เลขานุการวุฒิสภา ขอให้พิจารณา กรณี นายประมัท สุตตะบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลับด่วน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยขอรายชื่อสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติและจำนวน คณะกรรมการที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติแต่ละคนได้รับแต่งตั้ง และ จำนวนของค่าเบี้ยประชุมที่แต่ละคน ได้รับจนถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. พิจารณาเรื่อง เลขานุการวุฒิสภา ขอให้พิจารณา กรณี นายจิตติพงษ์ วิริยะโรจน์ อดีตประธานกรรมการ เพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดส่ง รายงานการพิจารณาและการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการติดตาม สถานการณ์บ้านเมือง กรณีเหตุการณ์ การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนที่ จะจัดส่งให้ นายจิตติพงษ์ วิริยะโรจน์</p>	<p><b>- มติที่ประชุม</b> ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังนี้</p> <p>๑. รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ จำนวนคณะกรรมการวิสามัญที่สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติแต่ละคนได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๒. จำนวนของค่าเบี้ยประชุมที่สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ละคนได้รับ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p><b>- มติที่ประชุม</b> ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยรายงาน การพิจารณาและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมือง กรณี เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	<p>สำนักงานคลังและ งบประมาณ ตามหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๔.๐๔/๘๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>สำนักวิชาการ ตามหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๖.๐๖/๘๘๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘</p>